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199. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 18. jan. 2022, á Teams 
Mætt: Erla Friðriksdóttir formaður, Arnar Kristjánsson, Arnheiður Jónsdóttir, Karl 
Kristjánsson, Magnús A. Sigurðsson, Valdís Einarsdóttir og Sigurður Halldór Árnason. 
Guðríður Þorvarðardóttir boðaði forföll. 
 
Fundarritari: Anna Hallgrímsdóttir (AH) 
  
Formaður setti fund kl. 10.30 
 
Fundargerð 198. fundar 
Afgreiðsla: 
Fundargerð lesin upp og samþykkt. 
 
Tillaga að deiliskipulagi Súgandiseyjar í Stykkishólmsbæ 
Erla Friðriksdóttir vék af fundi undir þessum lið. 
 
Afgreiðsla:  
Breiðafjarðarnefnd gerir engar athugasemdir við deiliskipulagið. Deiliskipulagið stangast 
ekki á við Verndaráætlun Breiðafjarðar. 
 
 
Ábendingar og fyrirspurn frá Alberti Páli Sigurðssyni varðandi Verndaráætlun 
Breiðafjarðar 
 
Afgreiðsla:  
Breiðafjarðarnefnd þakkar ábendingar og telur að ef rétt er staðið að verkinu er ekkert 
sem mælir gegn því að Ólafsbrunnur verði endurreistur í samráði við ábúendur og 
Minjastofnun. 
 
 
 
Umsögn um vinnslutillögu Aðalskipulags Dalabyggðar 2020-2032 
 
Afgreiðsla: 
Ekki fjallað um verndarsvæði Breiðafjarðar. Mætti vera betri útlistun á verndarsvæðinu í 
vinnslutillögunni. 
 
 
 
Landvarsla við Breiðafjörð 
Frestað til næsta fundar. 
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Endurskoðun á Verndaráætlun Breiðafjarðar 

Vinna er hafin á Verndaráætluninni. Sigurður gerði grein fyrir vinnunni. 
 
Afgreiðsla:  
Náttúrustofurnar beðnar um að forgangsraða verkefnum í verndaráætlun. 
 
 
Fjármál Breiðafjarðar 
Farið yfir fjármál nefndarinnar og fjárhagsáætlun. 
 
Afgreiðsla:  
Ritari fær nákvæma tölu fyrir samning við NSV vegna ritara. 
 
 
Önnur mál 
Spurningar um stýrihóp fyrir Framtíð Breiðafjarðar. Rætt var um stöðu stýrihóps fyrir 
framtíð Breiðafjarðar. 
 
Afgreiðsla 
Ritari upplýsir nefndarmenn um gang mála á næsta fundi. 
 
 
Næsti fundur áætlaður þriðjudaginn 15. febrúar á Teams, kl. 10:30. 
 
Fundi slitið kl. 11.15. 
 
  


